

UBND THỊ XÃ PHỔ YÊN  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 232/PGDĐT-CTTT

Phổ Yên, ngày 19 tháng 5 năm 2020

V/v tăng cường công tác quản lý học sinh, giáo dục phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học.

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS.

Thực hiện Công văn số 898/SGDĐT-CTTT ngày 14/5/2020 của Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác quản lý học sinh, giáo dục phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai và thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đã ổn định đi học trở lại, thường xuyên giám sát chặt chẽ các hoạt động, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của học sinh trong trường học; Đặc biệt lưu ý quán triệt học sinh hạn chế tiếp xúc giữa các học sinh các lớp học với nhau và không tập trung đông người trong các giờ ra chơi và ở nơi công cộng. Các trường mầm non tổ chức việc đón trẻ vào lớp phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

2. Các trường tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về việc thực hiện pháp luật về trật tự An toàn giao thông tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng nhiều hình thức; Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về việc đội mũ bảo hiểm và tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

3. Tăng cường công tác quản lý học sinh, phổ biến tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, bạo lực học đường, đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời điểm học sinh quay trở lại trường học tập sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Đặc biệt cần quản lý chặt chẽ học sinh trong các buổi học, không để xảy ra tình trạng trốn học, tụ tập đi tắm ở các khu vực nguy hiểm. Các trường TH, THCS tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

4. Các nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh kiểm tra giám sát quản lý các hoạt động của học sinh, không để học sinh tự phát tổ chức đi chơi, liên hoan, dã ngoại... Nghiêm cấm các nhà trường tổ chức cho học sinh đi thăm quan, du lịch nhân dịp kết thúc năm học. Có hình thức xử lý, kỷ luật nghiêm khắc với các tập thể, cá nhân vi phạm quy định của nhà trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phổ Yên yêu cầu các nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, CTTT.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Thị Lương**